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Hvað veldur því að fundir borgarstjóra með forsvarsmönnum Orkuveitunnar eru svo margir
sem raun ber vitni en samtals var fundað 67 sinnum á árunum 2018 til 2021. Hvaða
skýringar liggja að baki því að fundað er svo oft? Væri hægt að draga úr fjölda funda með því
t.d. að lengja sérhvern fund eða samtengja efni funda? Af hverju er tala fjölda funda 2021
mun hærri en fjöldi funda önnur ár? Var eitthvað sérstakt að gerast hjá Orkuveitu Reykjavíkur
á því ári?


